

ประจำวันที่ 25-31 มีนาคม 2558

นบข.เห็นชอบแผนพัฒนาข้าวไทยเข้มแข็งระยะ 5 ปี เตรียมนำเสนอกรม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ครั้งที่ 2/2558 ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแผนการดำเนินงานระยะยาว 5 ปี ที่จะทำให้ข้าวไทยเข้มแข็ง มีราคา ตลาดข้าวและการช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแผนงานดังกล่าวแล้ว แต่จะต้องมีการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง รายละเอียดไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้ ซึ่งรัฐบาลจะต้องจัดโซนนิ่งให้ได้ และได้สั่งการไปว่าไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะข้าวอย่างเดียว แต่จะต้องสามารถเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกปาล์มหรืออ้อยได้ ซึ่งอาจจะต้องมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อมารองรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลล์ รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในโรงงานใหม่

ขณะที่การระบายข้าว 7 แสนตันนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าได้อนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มี.ค.

ด้านน.ส.ชุตินา บุญยประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม นบข.เห็นชอบเยียวยาชาวนา จ.พิจิตร ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังเข้าร่วมในโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมาจำนวน 229 ราย ปริมาณข้าว 4,419.7 ตัน คิดเป็นวงเงินให้ช่วยเหลือ 52.835 ล้านบาท โดยชาวนาจะได้รับเงินเยียวยาในราคาข้าวตันละ 15,000 บาท โดยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ครม.ทันที โดยไม่ต้องรอให้คดีความสิ้นสุด เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าประชาชนมีความเดือดร้อน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม นบข.ยังเห็นชอบ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวนาปรัง โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องรับซื้อข้าวในราคาที่สูงขึ้น โดยตั้งวงเงินชดเชยไว้ที่ 582 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบที่เหลืมาจากการช่วยเหลือชาวนาปี ส่วนนาปรังที่ออกผลผลิตมาในรอบนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า มีปริมาณข้าวทั้งหมด 6.7 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 30 ขณะเดียวกันรัฐบาลให้ความสนใจในการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา ซึ่งในวันที่ 16 เม.ย.ได้รับความร่วมมือจากสมาคมปุ๋ยในการลดราคาปุ๋ยลงกระสอบละ 50 บาท

ส่วนราคาข้าวในขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าที่จะให้ราคาข้าวอยู่ที่ระดับ 8,200-8,500 บาท/ตัน แต่ยอมรับว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพข้าวที่ต่ำ เนื่องจากชาวนาประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 7,800-8,200 บาท/ตัน แล้วแต่ประเภทข้าว นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมข้าวให้ครบทุกชนิด

ส่วนการระบายข้าวค้างสต็อกในขณะนี้ ตั้งแต่รัฐบาล คสช.เข้ามาสามารถระบายไปแล้ว 2.8 ล้านตัน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าระบายข้าวให้ได้ 10 ล้านตัน สำหรับการประมูลข้าว รอบที่ 3 อาจจะช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากต้องตรวจสอบผู้ประกอบการในบางรายละเอียด ทำให้การประมูลรอบนี้ช้าไปอีก 2 อาทิตย์ อีกทั้งข้าวฤดูกาลใหม่กำลังจะออกผลิตจึงไม่ยากให้ข้าวราคาตก

ส่วนคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับคู่สัญญา การระบายข้าวขณะนี้องค์การตลาดเพื่อการเกษตร(อตก.) ได้แจ้งความกับเซอร์เวเยอและเจ้าของคลังสินค้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 46 ราย 272 โกดังกลาง กลุ่มผลิตชนิดข้าว 7 ราย ปริมาณ 17,428 ตัน มูลค่า 285 ล้านบาท กลุ่มข้าวเสีย 15 ราย ปริมาณ 39,418 ตัน มูลค่า 588 ล้านบาท และกลุ่มข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน 259 ราย ปริมาณ 1.316 ล้านตัน มูลค่า 26,536 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นบข. ไฟเขียวกรรมการค้าตปท. ฟ้องพ่อค้าข้าวหัวใส ปลอมปนข้าวไทยในตลาดจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตอนท้ายของการประชุม ที่ประชุมได้เห็นชอบการดำเนินงานของกรมการค้าต่างประเทศ ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้ดำเนินการแก้ปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน พร้อมฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทผู้ประกอบการค้าข้าวของไทยที่ไปร่วมมือปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยกับผู้ประกอบการค้าจีน ซึ่งได้ประสานงานกับสำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ปลอมปนข้าวพร้อมได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนทราบว่า “ข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวหอมไทยมีความแตกต่างกัน” มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวที่มาจากประเทศไทยจะใช้ชื่อว่า “ข้าวหอมมะลิไทย” เท่านั้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำกับกระทรวงพาณิชย์โดยให้พิจารณาจัดทำสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยให้ชัดเจนป้องกันการปลอมแปลง พร้อมการประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนเห็นความแตกต่างด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจนและมีความโดดเด่นไม่คล้ายคลึงกับบรรจุภัณฑ์จากข้าวที่ปลอมแปลง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการของ “ข้าวหอมมะลิไทย” บนบรรจุภัณฑ์ด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"บิกตู"สั่งตั้งกก.สอบสต็อกข้าวรัฐ

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อตรวจสอบการขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากตรวจสอบแล้ว พบว่า อาจเข้าข่ายทุจริต หรือไม่โปร่งใส ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

“นบข.เห็นว่า การขายข้าวในสต็อก ที่ผ่านๆ มามีปัญหาหลายอย่างจนถึงทุกวันนี้ เช่น ผู้ซื้อรับมอบข้าวไม่ได้ หรือเมื่อขายแล้วไม่ได้นำไปส่งออกจริง ซึ่งสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลชุดนี้มาก จึงได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คาดว่า จะตรวจตั้งแต่การขายในปี 51 เป็นต้นมา”

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการตรวจสอบดังกล่าวอาจใช้เวลานาน เพราะในแต่ละรัฐบาลมีเงื่อนไขการขายต่างกัน จึงต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการขายของแต่ละรัฐบาลให้ละเอียดเสียก่อน เช่น บางรัฐบาล มีกรอบการขายข้าวในสต็อกหลายแบบ เช่น เปิดประมูลเป็นการทั่วไป การเปิดประมูลในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) การขายตรงให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยไม่ต้องเปิดประมูล ขณะที่บางรัฐบาลจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไป ไม่เปิดประมูลในเอเฟต และไม่ขายตรงให้ผู้ส่งออก เป็นต้น หรือบางรัฐบาล กำหนดให้ผู้ลงนามอนุมัติขายเป็นรมว.พาณิชย์ แต่บางรัฐบาล ผู้ลงนามคือประธานคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) เป็นต้น

ที่มา เดลินิวส์

ตั้งทีมสอบย้อนหลังขายข้าวรัฐ วัดใจ นบข.อนุมัติเงินจیبฯ 7,000 ล้านเพื่อชวานา

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อตรวจสอบการขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และโปร่งใสหรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบ แล้วพบว่าอาจเข้าข่ายทุจริต หรือไม่โปร่งใส ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

“นบข.เห็นว่าการขายข้าวในสต็อกที่ผ่านๆ มามีปัญหาหลายอย่างจนถึงทุกวันนี้ เช่น ผู้ซื้อรับมอบข้าวไม่ได้ หรือเมื่อขายแล้วไม่ได้นำไปส่งออกจริง ซึ่งสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลชุดนี้มาก จึงได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คาดว่า จะตรวจตั้งแต่การขายในปี 2551 เป็นต้นมา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม นบข.วันที่ 31 มี.ค.ที่ประชุมมีวาระพิจารณาเรื่องที่สำคัญ 3 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการแรก คือ การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว วงเงินงบประมาณ 1,400-1,500 ล้านบาท ที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว การลดต้นทุน การผลิต การลดการทำนาปรัง การทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรทางเลือก และการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยแทน ปีแรก 300,000 ไร่ ปีที่ 2 อีก 400,000 ไร่ รวม 700,000 ไร่ รวมทั้งการทำโครงการข้าวตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวหอมนิล ข้าวลิ้มผิว เป็นต้น

สำหรับโครงการที่ 2 คือ โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ วงเงิน 1,573 ล้านบาท เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจข้าว เพื่อให้สหกรณ์ไปรับซื้อข้าวมาขายช่วยขยายช่องทางการตลาดของการค้าข้าวมากขึ้น ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี และโครงการที่ 3 คือการตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วงเงิน 3,249 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนอีกวงเงิน 750 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพิ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้นอีก 15 แห่ง จากปัจจุบันมีอยู่ 23 แห่ง ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ข้าวส่งออกเร่งนำเข้าชะลอซื้อนาปรังเริ่มเกี่ยว

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แจ้งว่าการส่งออกข้าวไทยในเดือน ก.พ.2558 ปริมาณเพิ่มขึ้น 20.3% เทียบเดือน ม.ค. เนื่องจากมีการส่งมอบข้าวให้แก่ผู้ซื้อในแถบแอฟริกาเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาวมีปริมาณ 348,696 ตัน เพิ่มขึ้น 9.1% ข้าวหนึ่ง 212,067 ตัน เพิ่มขึ้น 70.9% ขณะที่ข้าวหอมมะลิมีปริมาณส่งออกรวม 154,477 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% โดยส่งออกไปยังสหรัฐ จีน ฮังการี สิงคโปร์ แคนาดา เป็นต้น

สำหรับสถานการณ์ราคาส่งออกในเดือน มี.ค.2558 ปรับตัวลดลงจากปลายเดือน ก.พ. เนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศชะลอการซื้อข้าว ท่ามกลางภาวะตลาดที่ค่อนข้างซบเซา ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ทำให้ราคาข้าวปรับลดลง

ทั้งนี้ ราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 25 มี.ค.2558 ข้าวขาว 5% อยู่ที่ 401 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ณ วันที่ 25 มี.ค.2558 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวขาว 5% ของอินเดียอยู่ที่ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ของปากีสถานอยู่ที่ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน

คาดว่าเดือน มี.ค.จะมีการส่งออก 750,000-800,000 ตัน เนื่องจากเริ่มมีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ การส่งมอบข้าวของเอกชนที่มีการซื้อขายตามปกติ ขณะที่แอฟริกายังมีการนำเข้าทั้งข้าวขาว และข้าวหนึ่งต่อเนื่อง

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ส่งออก 2 เดือนติดลบ 4.8% ฉัตรชัยเบรกระบายข้าว สั่งเลิกธงฟ้าเคลื่อนที่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ส่งออกสินค้าไทยในช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปีนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกขยายตัวติดลบประมาณ 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ปัญหาหลักมาจากการส่งออกน้ำมันลดลงมาก ส่วนทองคำส่งออกลดลง 60% ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ แต่ในเดือน ก.พ. ไทยกลับมีการนำเข้า ทองคำเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะแถลงตัวเลขส่งออกอย่างเป็นทางการวันที่ 26 มี.ค.นี้

"เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้ายังไม่ฟื้น ทำให้มูลค่าการส่งออกไทยลดลงมาก แต่ไม่ใช่ไทยประเทศเดียวที่ลดลง หลายประเทศมูลค่าส่งออกลดลงเช่นกัน เช่น อินเดียลดลง 13% อินโดนีเซียลดลง 11.9% สิงคโปร์ลดลง 8.6% ออสเตรเลียลดลง 8.4% และสหรัฐลดลง 5.1% แต่ไทยยังดีกว่าหลายประเทศ หากวิเคราะห์ตลาดได้อย่างชัดเจน มีโอกาสที่จะผลักดันให้การส่งออกขยายตัวได้ แม้เศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัวในเร็ว ๆ นี้" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ส่วนเป้าหมายการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกปีนี้ ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 4% จากปี 2557 จนถึงขณะนี้ยังยืนยัน ยืนยันเป้าหมายเดิม แม้หลายหน่วยงานได้ปรับลดลงแล้ว แต่จะมีการทบทวนสถานการณ์การส่งออกของไทยอีกครั้งภายหลังจากสิ้นไตรมาสแรกปีนี้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวถึงการเปิดประมุขระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลว่า ได้สั่งการให้ชะลอการระบายครั้งที่ 3/2558 ออกไปก่อน จากเดิมที่มีแผนจะระบายข้าวทุกเดือน เพราะอาจทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศที่กำลังออกสู่ตลาดขณะนี้ตกต่ำได้ คาดว่าจะเปิดระบายได้อีกครั้งประมาณเดือน พ.ค. หรือเดือน มิ.ย. นี้ แต่ช่วงนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งส่งมอบข้าวให้จีน ตามสัญญาซื้อขายเดิม 1 ล้านตัน แต่ได้ส่งมอบแล้วเพียง 300,000 ตันเท่านั้น ส่วนข้าวเสื่อมที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 ล้านตัน จะเปิดประมูลได้หลังเดือน ส.ค. ไปแล้ว

ส่วนการลดค่าครองชีพประชาชนนั้น ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในจัดโครงการธงฟ้า ขายสินค้าราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่จะปรับขนาดการจัดงานให้เล็กลง และเน้นขายในสถานที่ราชการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในทุกภูมิภาคให้มากขึ้น

ส่วนการจัดโครงการธงฟ้าเคลื่อนที่ (โมบาย ยูนิท) ให้หยุดไว้ก่อน เพราะอาจกระทบต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชห่วย) แม้ประชาชนให้การตอบรับดีก็ตาม ซึ่งต้องพิจารณาตามสถานการณ์ความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สศก. คาดผลผลิตข้าวนาปี-นาปรังปี 58 ลดลงจากปีก่อน/ส่งออกที่ 10 ล้านตัน

นายเลิศศักดิ์ ธีระกุลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวนาปรัง ปี 2558 (คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2558) พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูก 8.87 ล้านไร่ ผลผลิต 5.52 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 622 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อยละ 41 ร้อยละ 43 และร้อยละ 3 ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้การได้มีน้อย และไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศงดการส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปรัง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558

ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง ทำให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูกลง โดยมีเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่า เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และบางพื้นที่ปล่อยว่าง โดยผลผลิตออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2558 ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558 ปริมาณ 4.43 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด

สำหรับข้าวนาปี ปี 2558/59 (คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2558) พบว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 61.18 ล้านไร่ ผลผลิต 26.58 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 434 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2557/58 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อยละ 1 ร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศปี 2558 ฝนจะมาล่าช้าหลังเดือนพฤษภาคม และมีปริมาณน้ำฝนน้อยจนถึงปลายเดือนมิถุนายน ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มปลูกข้าวได้ช้า ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง เกษตรกรบางส่วนจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น อ้อยโรงงาน โดยผลผลิตออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - เมษายน 2559 และคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ปริมาณ 20.10 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด

ด้านนายสุรศักดิ์ พันธุ์นพ รองเลขาธิการและโฆษก สศก. กล่าวว่า การส่งออก ปี 2558 คาดว่าจะส่งออกข้าวปริมาณ 10.00 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับปี 2557 เนื่องจากราคาใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง ประกอบกับภาครัฐยังคงต้องเร่งบริหารจัดการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยในเดือนมกราคม 2558 ไทยส่งออกข้าวได้ 0.61 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 10,887 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 0.70 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 12,372 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า ลดลงร้อยละ 12.86 และร้อยละ 11.96 ตามลำดับ

สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ยังมีการค้าระบุว่า ในช่วงนี้ผู้ซื้อจากแอฟริกาได้หันไปซื้อข้าวจากอินเดียและปากีสถานซึ่งมีราคาถูกกว่าแทนข้าวจากเวียดนาม ส่งผลให้การส่งออกในขณะนี้ลดลงประมาณ 28% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

แหล่งข่าววงการค้าระบุว่า ในขณะนี้ผู้ประกอบการค้าข้าวของเวียดนามได้มีการรับซื้อข้าวฤดูใหม่ (winter-spring rice) เพื่อเก็บสต็อกไว้แล้วประมาณ 700,000 ตัน หรือประมาณ 71% ของเป้าหมาย 1 ล้านตัน ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ค. ไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย. นี้ โดยรัฐบาลจะจัดหาเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ประมาณ 4 เดือน

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ส่งแผนพัฒนาแบรนด์ข้าวเวียดนามให้รัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาแบรนด์ข้าวให้ได้ภายในปี 2563 หลังจากเวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่หนึ่งในสามของโลกมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่มียี่ห้อติดตลาดโลก

กระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า ความหลากหลายของข้าวเวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทาย เมื่อเข้าสู่ตลาดที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ ปัญหาคุณภาพข้าวไม่ได้มาตรฐานและข้าวไม่ถูกสุขอนามัย ถือเป็นสองข้อด้อยสำคัญของข้าวเวียดนาม นอกเหนือจากการขาดช่องทางระบายข้าวระหว่างประเทศ

กระทรวงฯ จึงมองว่า การสร้างแบรนด์ข้าวแห่งชาติเป็นเรื่องจำเป็นและมีความเป็นไปได้ โดยเวียดนาม จะสร้างแบรนด์ข้าวแห่งชาติขึ้นในสามระดับ ทั้งระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น และระดับกิจการและตัวสินค้า ด้วยความร่วมมือของทางการเพื่อสร้างหลักประกันว่าเป็นข้าวที่เพาะปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ วิธีการปลูกและแปรรูปเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานทั้งในแง่คุณภาพและสุขอนามัย ทุกขั้นตอนการผลิต มีมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นิยามกันในระดับสากล ส่วนแบรนด์ระดับท้องถิ่นจะพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ข้าวเวียดนามที่ส่งออกประมาณ 90% มาจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ที่ปีที่แล้วส่งออกข้าวคุณภาพสูงได้ถึง 3.2 ล้านตัน คิดเป็น 52% ของการส่งออกข้าวเวียดนามทั้งหมด และสูงกว่าในปี 2556 ถึง 44%

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า ในปี 2014 ที่ผ่าน มาฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวประมาณ 18.97 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงประมาณ 40,000 ไร่ก็ตาม เนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) ประกาศแผนการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศ หลังจากที่ราคาข้าวหน้าฟาร์มในบางพื้นที่ตกลงเหลือเพียง 14 – 16 เปโซต่อกิโลกรัม ซึ่ง NFA สามารถซื้อข้าวได้ในราคาที่ตั้งไว้ 17 เปโซต่อกิโลกรัม โดยนาย Renan B. Dalisay ผู้บริหารของ NFA ยอมรับว่า NFA ได้ซื้อข้าวเกินกว่าจำนวนที่ตั้งเป้าไว้กว่า 346% หรือ 4.5 เท่า ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ Iloilo, Palawan, Sultan Kudarat, Antique และ Isabela ทั้งนี้เกษตรกรยังสามารถขายผลผลิตให้แก่สถานีรับซื้อข้าวเปลือกในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้ตลอดเนื่องจากมีงบประมาณที่เพียงพอ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 NFA ตั้งเป้าซื้อข้าวเปลือกไว้ที่ 189,845 ตัน ซึ่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับซื้อข้าวเปลือกไว้แล้วจำนวนประมาณ 4,500 ตัน

นายฟรานซิส แพนจิลิแนน ผู้ช่วยประธานสำนักงานความมั่นคงด้านอาหารและการปรับปรุงการเกษตร กล่าวว่ ทางฟิลิปปินส์ได้ยึดข้าวที่นำเข้าโดยผิดกฎหมายจากประเทศไทยมูลค่า 15 ล้านเปโซ (340,900 เหรียญสหรัฐฯ) นายแพนจิลิแนนกล่าวว่า NFA ได้ยึดข้าว 5,000 กระสอบ หรือราว 250,000 กิโลกรัมที่เก็บไว้ในโกดังของนักธุรกิจรายหนึ่ง เขากล่าวว่า ข้าวดังกล่าวนำเข้าจากประเทศไทย ผ่านทางเมืองแซมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ก่อนที่จะถูกขนส่งมายังกรุงมะนิลา ซึ่งหากการลักลอบนำเข้าข้าวเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย จะทำให้ราคาข้าวตก และสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรในประเทศ

ข้อมูลจาก International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) ระบุว่า ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นประเทศชั้นนำในการปลูกพืชตัดแปลงพันธุกรรม และเป็นประเทศที่รับเทคโนโลยีการเพาะปลูกเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นับตั้งแต่มีการเพาะปลูกพืชตัดแปลงพันธุกรรมเชิงพาณิชย์ครั้งแรกใน

สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2539 ซึ่งฟิลิปปินส์จัดอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 28 อันดับของประเทศที่มีการเพาะปลูกพืชตัดแปลงพันธุกรรม

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2557 ฟิลิปปินส์เพาะปลูกข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพกว่า 5 ล้านไร่ ทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลูกพืชตัดแปลงพันธุกรรมขนาดใหญ่ของโลก ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าฟิลิปปินส์จะอนุมัติการจัดจำหน่ายพืชตัดแปลงพันธุกรรมซึ่งประกอบด้วยวิตามินเอจำนวนมากในเชิงพาณิชย์ในปี 2559 เนื่องจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากฟิลิปปินส์แล้ว มีเพียงประเทศพม่าเท่านั้นที่อนุญาตให้มีการปลูกพืชตัดแปลงพันธุกรรม โดยพม่ามีเนื้อที่เพาะปลูกพืชตัดแปลงพันธุกรรมกว่า 1.87 ล้านไร่

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย (Indonesia's Agriculture Ministry) คาดการณ์ว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม – เมษายน 2558) มีผลผลิตข้าวประมาณ 32.9 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจาก 31.6 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยอธิบดีกรมพืชอาหาร (Agricultural Ministry's Director General of Food Crops) ระบุว่า ผลผลิตข้าวในฤดูการเพาะปลูกช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน คิดเป็น 60% ของผลผลิตข้าวเปลือกทั้งหมดของประเทศ

โดยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียปรับลดตัวเลขการคาดการณ์ผลผลิตข้าวทั้งปี ลงเหลือ 71.28 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิม 73.4 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากผลกระทบของฤดูแล้งที่ยาวนาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลวางแผนที่จะจัดสรรงบประมาณจำนวน 30 ล้านล้านรูเปีย (ประมาณ 2.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย โครงการควบคุมศัตรูพืช และโครงการขยายพื้นที่ปลูกข้าว โดยรัฐบาลวางแผนเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวในปีนี้ประมาณ 2.6 ล้านเฮกตาร์ (หรือประมาณ 16.25 ล้านไร่)

นอกจากนี้ บริษัท Perum Perhutani ซึ่งเป็นบริษัทวิสาหกิจด้านป่าไม้ มีกำหนดลงทุนประมาณ 200,000 ล้านรูเปีย (หรือประมาณ 15.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในปี 2559 เพื่อพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวและข้าวโพดในเขตพื้นที่ป่าควบคุม โดยมีเป้าหมายผลิตข้าวปีละ 1 ล้านตัน และข้าวโพดปีละ 500,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 14 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 (เม.ย. 2557 - มี.ค. 2558) เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวจำนวนรวม 64,368 ตัน โดยตกลงซื้อข้าวรวม 64,368 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled medium grain rice) จากประเทศสหรัฐอเมริกา 13,000 ตัน (ราคาประมาณ 825-830 เหรียญสหรัฐต่อตัน) กำหนดส่งมอบ 20 ก.ย. – 20 ต.ค. ศกนี้ และซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศไทยรวม 51,368 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่ 10 ก.ค. – 20 ก.ย. ศกนี้ โดยราคาเฉลี่ยในการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ 66,664 เยนต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี)

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (KAFTC) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวจำนวนรวม 58,897 ตัน เมื่อวันที่ 24 มี.ค. โดยตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (Brown short-grain non-glutinous rice) จำนวนรวม 33,897 ตัน จากจีน ในราคา 879.95-890 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายใน 30 มิ.ย. ส่วนที่เหลือซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง (Brown medium-grain non-glutinous rice) รวม 25,000 ตัน นั้น ยังไม่มีการประกาศผล

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi (secondary) rice crop) ปีการผลิต 2014/15 (พ.ย.-พ.ค.) ณ วันที่ 27 มี.ค. มีพื้นที่ประมาณ 24.6 ล้านไร่ ลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่เพาะปลูก

ทั้งนี้ ทางกรรการรายงานว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) คาดว่าจะมีประมาณ 103.04 ล้านตันลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยผลผลิตจากฤดูการผลิตหลัก (kharif rice crop) ประมาณ 88.02 ล้านตัน และฤดูการผลิตรอง (rabi rice crop) ประมาณ 15.02 ล้านตัน

ในช่วง 9 เดือนแรก (เม.ย.-ธ.ค.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งออกข้าว 8.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิ 2.57 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ ตลาดอิหร่านยังคงเป็นตลาดหลักของข้าวบาสมาดิของอินเดีย แต่เนื่องจากอิหร่านยังคงมีสต็อกข้าวจำนวนมาก หลังจากที่มีการนำเข้าข้าวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงปลายปีที่แล้วรัฐบาลได้ออกมาตรการจำกัดการนำเข้าข้าวจึงทำให้อินเดียส่งออกข้าวไปอิหร่านเพียง 708,520 ตัน ในช่วง 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2014/15 ลดลง 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียได้เร่งจัดทำแผนการส่งออกข้าวบาสมาดิและข้าวชนิดต่างๆ ไปยังทวีปแอฟริกาอย่างเร่งด่วน หลังจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดภาวะตกต่ำและผันผวนของการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอินเดีย

ทั้งนี้ ในการประชุมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของอินเดียและหน่วยงานพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการแปรรูปอาหารของอินเดีย (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority: APEDA) นาย Rajeev Kher ปลัดกระทรวงพาณิชย์ของอินเดียได้สั่งการให้หน่วยงานพัฒนาส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการแปรรูปอาหาร เร่งจัดทำแผนการส่งออกข้าวไปยังทวีปแอฟริกา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า และการส่งออกข้าวไปยังแอฟริกา รัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์อินเดียควรเดินทางไปเยือนประเทศในทวีปแอฟริกา เพื่อผลักดันการส่งออกข้าวของอินเดีย เนื่องจากประเทศในทวีปแอฟริกายังต้องการนำเข้าข้าวอยู่อีกมาก และอินเดียควรใช้โอกาสดังกล่าวในการส่งออกข้าวของอินเดียไปยังประเทศเหล่านั้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของอินเดียที่สำคัญ 7 รายการ ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ ธัญพืช ข้าวโอ๊ต ผัก และผลไม้ประสบภาวะการส่งออกตกต่ำอย่างรุนแรง กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียจึงจำเป็นต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ปากีสถาน

หน่วยงานด้านอวกาศแห่งชาติ (National Space Agency of Pakistan: SUPARCO) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2557/58 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) ปากีสถานผลิตข้าว 8.437 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 5.65 ล้านตันข้าวสาร) ลดลงจาก 10.04 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 6.72 ล้านตันข้าวสาร) หรือลดลงประมาณร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในรัฐปัญจาบ (Punjab state) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 116,700 เฮกตาร์ (หรือประมาณ 729,375 ไร่) และผลผลิตข้าวกว่า 217,000 ตัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลปัญจาบได้ประกาศชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย คิดเป็นจำนวน 16,000 ล้านรูปี (หรือประมาณ 159 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5,186 ล้านบาท)

นอกจากนี้ SUPARCO ยังคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2557/58 ปากีสถานมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 3.285 ล้านเฮคตาร์ (หรือประมาณ 20.531 ล้านไร่) ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 2.568 ตันต่อเฮคตาร์ (หรือประมาณ 411 กิโลกรัมต่อไร่)

สำหรับราคาข้าวเปลือกในประเทศ ราคาข้าวบาสมาดิและข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาข้าวบาสมาดิอยู่ที่ประมาณ 1,500 - 1,600 รูปี ต่อ 40 กิโลกรัม (หรือประมาณตันละ 368 - 392 เหรียญสหรัฐ) ลดลงจาก 4,500 - 4,800 รูปี ต่อ 40 กิโลกรัม (หรือประมาณตันละ 1,121 - 1,196 เหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สำหรับราคาข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิอยู่ที่ประมาณ 700 - 800 รูปี ต่อ 40 กิโลกรัม (หรือประมาณตันละ 172 - 196 เหรียญสหรัฐ) ลดลงจาก 900 - 1,000 รูปี ต่อ 40 กิโลกรัม (หรือประมาณตันละ 224 - 249 เหรียญสหรัฐ) เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญกระตุ้นให้รัฐบาลหามาตรการที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณการผลิตปุ๋ยจากเดิม 3.1 ล้านตัน เป็น 5 ล้านตัน ทั้งนี้ ในแต่ละปี ปากีสถานมีความต้องการปุ๋ยประมาณ 4 ล้านตัน สำหรับการผลิตข้าว

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2557/58 (พฤศจิกายน 2557 - ตุลาคม 2558) ปากีสถานผลิตข้าวประมาณ 6.5 ล้านตันข้าวสาร (หรือประมาณ 9.75 ล้านตันข้าวเปลือก) ลดลงจากประมาณ 6.7 ล้านตันข้าวสาร (หรือประมาณ 10.05 ล้านตันข้าวเปลือก) หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2556/57

ที่มา Oryza.com

ศรีลังกา

รายงานการศึกษาชิ้นใหม่โดยนักวิจัยที่สถาบันวิทยาศาสตร์เคมี University of Sri Lanka กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ชี้ว่าการหุงข้าวด้วยวิธีพิเศษโดยเฉพาะอาจช่วยลดปริมาณแคลอรีในข้าวได้ โดยรายงานที่แนะนำให้ประชุมของสมาคมวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่าข้าวสวยหนึ่งถ้วยมีปริมาณแคลอรีราว 250 แคลอรี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากแป้งที่จะกลายเป็นน้ำตาลสะสมเป็นไขมันอยู่ในร่างกายเรา นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่นักวิจัยชี้ว่าการหุงข้าวด้วยวิธีเฉพาะดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณแคลอรีในข้าวได้ราว 50-60%

ดร.Pushparajah Thavarajva ผู้ควบคุมงานวิจัยครั้งนี้ระบุว่า วิธีหุงข้าวดังกล่าวคือ หนึ่ง-เติมน้ำมันมะพร้าวลงในน้ำเดือด สอง-เติมข้าวสารครึ่งถ้วยลงในน้ำ ต้มประมาณ 20-40 นาทีให้สุกทั่วกัน และขั้นตอนสุดท้ายคือนำไปแช่ในตู้เย็นไว้เป็นเวลา 12 ชม.

นักวิจัยบอกว่ากระบวนการให้ความร้อนและความเย็นให้กับข้าว จะช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีที่เป็นตัวเปลี่ยนแป้งแบบที่ร่างกายสามารถย่อยได้ง่าย ให้เป็นแป้งที่มีความต้านทานต่อระบบการย่อยอาหารในร่างกายเรา ซึ่งเรียกว่า Resistant Starch หรือ RS ซึ่งหมายถึงว่าปริมาณแคลอรีที่ร่างกายได้รับจากข้าวแบบที่หุงด้วยวิธีนี้นี้น้อยลงไปด้วย นักวิจัยยังบอกด้วยว่าการนำข้าวที่แช่เย็นไว้กลับไปอุ่นเพื่อรับประทาน จะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับ RS หรือความต้านทานของข้าว และจะไม่ทำให้ข้าวนั้นย่อยหรือดูดซึมได้ง่ายขึ้นเหมือนเก่าด้วย

คณะนักวิจัยจากศรีลังกาชุดนี้ตั้งใจว่าจะทดลองสูตรหุงข้าวลดแคลอรีนี้กับมนุษย์ เพื่อศึกษาว่าข้าวพันธุ์ใดบ้างที่สามารถตอบสนองต่อกระบวนการหุงข้าววิธีนี้ได้ดีที่สุด รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมว่าน้ำมันชนิดอื่นบ้างไหมที่สามารถนำมาใช้แทนน้ำมันมะพร้าวได้ เช่น น้ำมันเมล็ดทานตะวัน เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวเองก็มีปริมาณแคลอรีไม่น้อยเช่นกัน คือราว 39 แคลอรีต่อหนึ่งช้อนชา

ด้านนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมประชุมของ ACS ที่ Colorado Convention Center เชื่อว่าข้าวสวยที่มีแคลอรีต่ำจะสร้างประโยชน์มากมายในทางโภชนาการ รวมถึงอาจเป็นทางเลือกในการลดโรคอ้วนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศ

ที่มา VOATHAI